

ตอนที่ 6

มณีนาคราช เหล็กไหลนาคราช พระพญาเหล็ก (พระเหล็กไหล) พระกริ่งทองคำ พระนขาทองคำขนาดเล็กเสด็จมาทางอากาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2555 เวลา 21-23 น. ณ ปะรำพิธีด้านข้างวังโบราณ หลังอนสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอทอง จ. พระนครศรีอยุธยา

ผมได้รับการเชิญของคุณปู่ (เจ้าหน้าที่วัดป่าฯ) ว่า วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 55 นี้ เวลา 18.00 น. ทางกลุ่มคบดี ข้าราชการของกรุงเทพฯ กลุ่มหนึ่ง จะจัดพิธีขอขมากรรม และส่งดวงวิญญาณนับพันที่ผูกติดพันธนาการตั้งแต่สมัยเสียกรุงฯ เพื่อให้ไปจัดยังภพภูมิใหม่โดยไม่เลือกว่าเป็นไทย พม่า มอญ และจะมีพิธีอัญเชิญมณีนาคราชเป็นรายการสุดท้าย

ผมไปถึงจ.อยุธยาเมื่อประมาณ 15.30 น. ผมได้ระลึกถึงหลวง พ่อไฟ วัดสระมณฑล (ศิษย์หลวงปู่וניเยเถระเจ้า องค์หนึ่งในคณะหลวงปู่พระเทพโลกอุดร) ได้กล่าวกับผมว่า "เธอจะต้องไปกราบหลวงปู่สวัสดิ์ให้ได้นะ ท่านเป็นพระดีมากๆ" ผมเห็นว่ามีเวลาพอ จึงแวะไปกราบหลวงปู่สวัสดิ์ หรือ ท่าน เจ้าคุณพระราชสิทธิมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปีนี้ท่านมีอายุ 95 ปี แล้ว การเข้าพบท่านได้รับความสะดวกจากพระคุณเจ้าท่านหนึ่งเป็นอย่างดี นับเป็นวาสนาที่ได้ไปกราบเบื้องบาทพระอรหันต์เจ้าที่ยังดำรงชั้นธูปอยู่ ด้วยกายสังขารที่ชราภาพ ท่านยังเมตตาอุกนั่งด้วยความลำบาก ประพรมน้ำมนต์ ประทานมือมาลูบศีรษะผม ให้พรหลายประการ ผมรับรู้ลึกซึ้งซาบซึ้งในความเมตตาของท่านอย่างเป็นที่สุด



ขอบคุณเจ้าของภาพจาก <http://www.prommapanyo.com/smf/index.php?topic=1606.0>



ขอบคุณเจ้าของภาพจาก

<http://www.luangpukahlong.com/board.php?b=showb&Category=genel&No=2422>

ผมยังได้ไปกราบพระประธานในพระอุโบสถซึ่งยังคงเป็นแบบโบราณ อยากให้ท่านที่ยังไม่เคยได้ไปได้เข้าไปกราบพระ และชมภาพเขียนโบราณ ณ วัดศาลาปูนนี้ด้วย ถ้าท่านใดมีสัมผัสพิเศษเกี่ยวกับเทพยดาแล้ว ขอเชิญมาที่พระอุโบสถหลังนี้เลยครับ



เวลาประมาณ 16.00 น. ผมได้ไปสักการะหลวงพ่อมงคลบพิตร ซึ่งวันและเวลาขณะนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนมาก จึงสามารถกราบท่านได้อย่างไม่ต้องเร่งรีบ และยังได้โอกาสถ่ายรูปองค์ท่านมาเป็นพุทธานุสติให้ท่านผู้อ่านด้วย



หลังจากสักการะองค์หลวงพ่อมงคลบพิตรแล้ว ผมได้มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองผู้สร้างเมืองพระนครศรีอยุธยา



หลังลานบรมราชานุสาวรีย์และข้างๆ วังโบราณ จะเป็นจุดที่ตั้งประรำพิธีดังกล่าว (ศรีชัย เลย์พระเจดีย์เข้าไปเล็กน้อย)



ชุดบวงสรวงบายศรี และอื่นๆ ที่เจ้าภาพได้เตรียมไว้ และผมก็ได้มีส่วนร่วมบุญในการนี้กับเจ้าภาพ (ชื่อเล่น คุณตึก) ผมขอมหาเมตตาโมทนาสาธุกับบุญใหญ่นี้ด้วยครับ

พิธีขั้นที่ 1 - เป็นพิธีขอबारมีรวมจาก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกองค์ พระอรหันต์เจ้าทุกองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกองค์ได้โปรดเมตตา สงเคราะห์ และงดโทษแก่ผู้ร่วมพิธีที่อาจจะปรามาส จาบจ้วงพระองค์ท่าน รวมถึง มารดา บิดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เจ้านายนายคุณ สามี หรือ ภรรยา หรือบุตรที่เราได้เคยล่วงเกินทำร้ายจิตใจไว้

พิธีขั้นที่ 2 - เป็นพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกจองจำ พันธการไว้ ไม่ว่าจะ เป็นด้วย กฤตยามนต์ คำสาปแช่ง โดยไม่เลือกว่าจะเป็นดวงวิญญาณ ไทย พม่า มอญ และอื่นๆ ที่ ยังวนเวียนคอยโอกาสไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามแรงแห่งกรรมของตน พิธีนี้ พระอาจารย์บุญสวน แห่งวัดป่าประชาสามัคคีธรรมเป็นองค์ประธาน
ระหว่างพิธีนี้ดำเนินไปอยู่นั้น ในประรำพิธีที่มีผู้ร่วมพิธีประมาณห้าสิบคนจะอยู่วงสายสิญจ์ ใหญ่ นั้น ผมเห็นถึงลมหมุนกรรโชกแรงภายในประรำพิธี พัดจนเสาบายศรีต้นขวามือนั้นล้มลง แต่ต้นไม้บริเวณภายนอกประรำพิธี ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวของใบไม้หรือมีลมแม้แต่น้อยเลย

พิธีขั้นที่ 3 - เป็นพิธีอัญเชิญสมบัติและมณีนครราชที่ จะประทานมาให้ โดยเจ้าภาพนั้น จะไม่ได้นำมาเป็นสมบัติตนเลย เจ้าภาพจะมอบให้พระคุณเจ้าท่านหนึ่งเพื่อนำไปให้ผู้คนบูชาเพื่อนำปัจจัยมา ทำนุบำรุงพระศาสนา ซึ่งจากจิตเจตนาที่ดีของเจ้าภาพนั้น มี **มณีนครราช** เสด็จมาเป็นจำนวนมาก เหล็กไหลนาคราช พระกรต่าง ๆ ที่เพิ่งขึ้นมาจากพื้นแม่ธรณี (ดินที่องค์พระยังเปียกชื้น) และที่สำคัญมีพระกริ่งทองคำ และพระบูชาขนาดเล็กทองคำ เสด็จมาทางอากาศด้วย สร้างความตื่นเต้นแต่คนกรุงเก่าที่เพิ่งจะร่วมพิธีนี้เป็นครั้งแรก ซึ่ง หลังพิธีแล้วผู้คนมีแต่ความอัศจรรย์ใจกันเป็นอย่างยิ่ง



มณีนาคราชที่เสด็จทางอากาศ ณ คีนัน



มณีนาคราช พระกริ่งทองคำ พระกรเนื้อดิน พระกรเนื้อชิน เหล็กไหลนาคราชที่เสด็จมาทางอากาศในคีนัน



พระหลวงพ่อมงคลบพิตรทองคำที่เสด็จมาจากอากาศ



*ด้วยความที่ท่านเจ้าภาพมีจิตเจตนาที่ดี มิได้เก็บสมบัติหรือมณีนคราขนี้ไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเลย
มอบให้แก่พระศาสนาจนหมด ดังนั้นเทพดา พญานาคจึงได้ประทานวิถดุมงคลสูงค่ามา ณ โอกาสวันแห่งบุญ
นี้ ผมขอมหามุขิตาโมทนสาธุกับบุญนี้ของท่านเจ้าภาพและผู้ร่วมบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ*
